



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ส่วนงาน กสทช. สฎิภิญญา กลางณรงค์ โทร ๑๑๒, ๑๑๓

ที่ สทช. ๑๐๐๓.๙/๒๘๑ วันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๖

เรื่อง ขอเปิดเผยความเห็นและมติในการประชุม กสท. ครั้งที่ ๓๗ / ๒๕๕๖ วันจันทร์ที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๖

เรียน ประธาน กสท.

สืบเนื่องจากการประชุม กสท. ครั้งที่ ๓๗/๒๕๕๖ เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๖ ดิฉันได้ลงมติและได้ตั้งข้อสังเกตไว้ในการพิจารณารวมสองวาระ ดิฉันจึงขอเปิดเผยมติ และความเห็นเพื่อบันทึกในรายงานการประชุม กสท. ดังนี้

วาระที่ ๔.๑๙ - ๔.๒๒ ข้อเสนอการใช้หรือเชื่อมต่อโครงข่ายโทรทัศนประเภทที่ใช้คลื่นความถี่ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัลของกรมประชาสัมพันธ์ องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย กองทัพบก และบริษัท อสมท. จำกัด (มหาชน)

“ดิฉันเห็นชอบตามมติของที่ประชุมต่อข้อเสนอการใช้หรือเชื่อมต่อโครงข่ายโทรทัศนประเภทที่ใช้คลื่นความถี่ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัลของกรมประชาสัมพันธ์ องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย กองทัพบก และบริษัท อสมท. จำกัด (มหาชน) โดยมีข้อสังเกต ๒ ประการดังนี้

๑. หลังจากที่สำนักงานฯ จัดประชุมชี้แจงและรับฟังความเห็นผู้ประกอบการที่จะเข้าร่วมประมูลคลื่นความถี่ เพื่อให้บริการโทรทัศนในระบบดิจิทัล ประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติแล้ว หากพบว่า มีหนังสือคัดค้านหรือข้อทักท้วงใดๆ เกี่ยวกับการใช้หรือเชื่อมต่อโครงข่ายโทรทัศนฯ อย่างมีนัยยะสำคัญ ขอให้สำนักงานฯ เสนอเรื่องดังกล่าวในการประชุม กสท. เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาทบทวนและตัดสินใจเรื่องดังกล่าวอีกครั้ง

๒. จากข้อเสนอการใช้หรือเชื่อมต่อโครงข่ายโทรทัศนประเภทที่ใช้คลื่นความถี่ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัลของผู้รับใบอนุญาต ๓ ใน ๔ รายปรากฏข้อมูลที่ตั้งสถานีวิทยุคมนาคมสำหรับการให้บริการโครงข่ายโทรทัศนภาคพื้นดินในระบบดิจิทัลในสถานีหลักที่ไม่เป็นไปตามประกาศ กสทช. เรื่องแผนความถี่วิทยุสำหรับกิจการโทรทัศนภาคพื้นดินในระบบดิจิทัล ดิฉันขอให้สำนักงานฯ หาหรือข้อเสนอด้านเทคนิคและเทคโนโลยีในการให้บริการ รายการอุปกรณ์ แผนการติดตั้งโครงข่ายโทรทัศน แผนการบำรุงรักษาอุปกรณ์ รวมถึงขั้นตอนการเข้าใช้หรือเชื่อมต่อโครงข่ายโทรทัศนกับผู้รับใบอนุญาตให้มีความชัดเจนก่อน ทั้งนี้เนื่องจากการปรับเปลี่ยนสถานที่ตั้งสถานีวิทยุคมนาคมให้เป็นไปตามประกาศดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อราคาค่าเช่าโครงข่ายที่ผู้รับใบอนุญาตเสนอเข้ามา”

/วาระ ๔.๒๔ ...

วาระ ๔.๒๔ เรื่อง ขอยกเลิก ๑.โครงการระบบบันทึกและติดตามเนื้อหารายการสำหรับกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์ (Broadcast Monitoring Center) ๒. โครงการจัดหาชุดเครื่องมือตรวจสอบมาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียง และ ๓. ขออนุมัติตั้งโครงการทดลองทดสอบระบบการรับส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิทัล

“ดิฉันมีความเห็นว่า สมควรยกเลิกโครงการระบบบันทึกและติดตามเนื้อหารายการสำหรับกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (Broadcast Monitoring Center) เนื่องจากมีจัดทำโครงการดังกล่าวแล้ว และพบว่ามียุติกรรมเครื่องมือในการตรวจสอบการออกอากาศที่ครบถ้วนสมบูรณ์ แต่มีข้อสังเกตว่ายังไม่มีผู้รับผิดชอบในการจัดระบบและกลไกในการใช้ยุติกรรมเครื่องมือดังกล่าวให้มีประสิทธิภาพสูงสุดรวมทั้งการเชื่อมโยงข้อมูล ในการกำกับดูแล ตรวจสอบเนื้อหาที่ผิดกฎหมายจากการออกอากาศให้เป็นจริงขอให้สำนักงานฯ รายงานการจัดระบบและกลไกดังกล่าวให้ที่ประชุม กสท.พิจารณาด้วย

ในส่วนการขออนุมัติตั้งโครงการทดลองทดสอบระบบการรับส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิทัล ตามแผนแม่บทกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙) นั้น ดิฉันมีความเห็นว่าโครงการดังกล่าวมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการสูงถึง ๑๖๗,๑๒๐,๐๐๐ บาท แต่ยังไม่เห็นรายละเอียดที่ชัดเจนว่าจะดำเนินการโครงการอย่างไร

นอกจากนี้ดิฉันเห็นว่า การวางแผนเพื่อเปลี่ยนผ่านไปสู่การรับส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิทัลเป็นสิ่งที่ยังกระทำ แต่ต้องมีการใช้กระบวนการทางกฎหมาย และการติดตามตรวจสอบที่จริงจังสำหรับสถานีวิทยุกระจายเสียงที่ออกอากาศในระบบปัจจุบันด้วย จากการรับฟังความคิดเห็นผู้บริโภคและผู้ประกอบการได้สะท้อนปัญหาของวิทยุกระจายเสียงในปัจจุบันที่ต้องเร่งดำเนินการให้เป็นไปตามประกาศ กสทช.เรื่อง หลักเกณฑ์การทดลองประกอบกิจการกระจายเสียง พ.ศ.๒๕๕๕ อาทิ การกำกับดูแลโฆษณาที่ผิดกฎหมาย กระบวนการอนุญาตทดลองประกอบกิจการและการกำกับดูแล การส่งเสริมและสนับสนุนกิจการวิทยุกระจายเสียง เป็นต้น”

จึงเรียนมาเพื่อโปรดสั่งการให้นำมติและความเห็นของดิฉันบันทึกในรายงานการประชุม กสท. และเผยแพร่ต่อสาธารณะตามที่กฎหมายบัญญัติต่อไปด้วย จักเป็นพระคุณยิ่ง

(นางสาวสุภิญญา กลางณรงค์)

กสทช.